

UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 510 /SYT-HNYD

Thanh Hoá, ngày 06 tháng 3 năm 2020

V/v chấn chỉnh công chức, viên chức
người lao động hành nghề y, dược
ngoài giờ hành chính

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị y tế trong toàn ngành.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, những năm gần đây, hệ thống các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phát triển mạnh với nhiều dịch vụ đa dạng, phong phú, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, hệ thống hành nghề y, dược ngoài công lập còn nhiều tồn tại, hạn chế: hành nghề không có giấy phép; tình trạng cho thuê, mượn chứng chỉ hành nghề; hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép; biển hiệu ghi chưa đúng quy định; niêm yết giá thuốc và giá dịch vụ y tế không đầy đủ... Đặc biệt là tình trạng một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài giờ nhưng vẫn mở cửa hoạt động trong giờ hành chính hoặc Người phụ trách chuyên môn vắng mặt nhưng cơ sở vẫn hoạt động... Những tồn tại này làm cho chất lượng dịch vụ y tế không đảm bảo, gây dư luận không tốt trong xã hội, làm ảnh hưởng uy tín của ngành.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín của người làm công tác y tế, Giám đốc Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị y tế trong ngành tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động khi tham gia hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập phải chấp hành quy định của pháp luật; Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Tiếp tục quán triệt và yêu cầu thực hiện nghiêm pháp luật về công vụ, công chức, viên chức; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức y tế trong thực thi nhiệm vụ; Thực hiện tốt Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; Nêu cao trách nhiệm nêu gương của người

đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc.

3. Thủ trưởng các đơn vị y tế trong ngành chủ động phối hợp với các phòng, ban Sở Y tế, Phòng Y tế các huyện/thị xã/thành phố liên quan; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của đơn vị trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; Kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; Báo cáo Giám đốc Sở về kết quả xử lý.

Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị y tế trong ngành nghiêm túc thực hiện. Nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị hành nghề y, được ngoài giờ trái quy định, Thủ trưởng các đơn vị y tế phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.//

Nơi nhận:

- Như trên (đề t/h);
- Các phòng chức năng SYT (p/h);
- Đăng tải Website SYT;
- Lưu: VT, HNYD (NTL).

GIÁM ĐỐC



Trịnh Hữu Hùng